

TIỀN HẢI

Gỡ khó phát triển Đảng ở vùng giáo

KỶ 1: NHỮNG NGƯỜI "GIỮ LỬA"

Những năm qua, huyện Tiên Hải luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên là người Công giáo, từng bước góp phần xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với vùng đồng bào có đạo. Rất nhiều tấm gương đảng viên là người Công giáo luôn phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tích cực tham gia các phong trào trong phát triển kinh tế - xã hội.

Mẫu mực, chuyên tâm, tận tụy với công việc là danh giá của cán bộ, đảng viên, nhân viên Huyện ủy Tiên Hải dành cho ông Nguyễn Xuân Tụy, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện - người đã có 34 năm tuổi đảng. Là người Công giáo sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Văn Trường, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương ông Tụy luôn tích cực tham gia công tác xã hội, trái qua nhiều vị trí công tác như: Đội trưởng đội sản xuất, Chủ tịch HĐND, Chủ nhiệm HTX DVNN, Bí thư Đảng ủy xã Văn Trường...



Bà con Công giáo huyện Tiên Hải tích cực gieo trồng cây màu vụ đông.

Tụy đã bàn với Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp thiết thực, trong đó trực tiếp các đồng chí lãnh đạo đi lên huyện, tỉnh để nghị với cấp trên, ngành hỗ trợ nguồn kinh phí cho địa phương xây dựng nhà máy nước sạch. Nhờ vậy, cấp trên đã chấp thuận hỗ trợ kinh phí vào năm 2005 xây dựng thành công dự án nước sạch nông thôn tại địa phương. Có nước sạch, ông Tụy lại "lặn lội" đi tuyên truyền, vận động nhân dân

sử dụng nước sạch, góp phần để Văn Trường là xã đầu tiên trong huyện có nước sạch cung cấp cho nhân dân sử dụng. Không chỉ xây dựng nhà máy nước sạch phục vụ nhân dân, ông Tụy cũng là một trong những lãnh đạo địa phương tích cực tuyên truyền, nhân dân trồng cây vụ đông, nhiều giống mới về sản xuất như: dưa bao tử, khoai tây, bí đỏ... để Văn Trường trở thành xã điển hình của tỉnh, huyện trong trồng cây vụ

đông. Hiện nay, trên cương vị công tác của mình, ông Tụy thường xuyên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng nhân dân để phân tích, cấp trên, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, khó khăn, vướng mắc. Đối với gia đình ông Tụy luôn là tấm gương cho các con noi theo, hai người con trưởng thành xây dựng gia đình có công việc ổn định, đều là đảng viên. Còn đối với ông Đoàn Xuân Hải, Trưởng

thôn Bát Cấp Đông, xã Bắc Hải có 41 năm tuổi đảng với tâm niệm "Sống tốt đời, đẹp đạo", nhiều năm qua ông đã tận tâm, nhiệt tình với công việc, góp phần từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông Hải cho biết: Làm trưởng thôn đã được 26 năm tôi luôn xác định việc đoàn kết bà con lương - giáo sẽ tạo nên phong trào hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực. Do vậy, ngoài việc hướng dẫn bà con nhân dân tích cực tham gia các phong trào hoạt động của địa phương. Trong xây dựng nông thôn mới, nhờ có chủ trương của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp từ huyện đến xã, thôn Bát Cấp Đông đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như làm đường giao thông, nhà văn hóa thôn... Khi triển khai xây dựng các công trình, ông Hải không chỉ giải thích, tuyên truyền, vận động tại các cuộc họp mà còn trực tiếp gặp gỡ,

phân tích để bà con trong thôn hiểu về sự cần thiết phải xây dựng công trình hạ tầng cơ sở. Không chỉ việc thôn mà ngay trong gia đình ông Hải đều nhắc nhở con cháu phải thực hiện tốt bổn phận của công dân, kính Chúa yêu nước. Từ hiệu quả tuyên truyền, vận động, sự đồng thuận giữa ý Đảng lòng dân và đặc biệt là sự đoàn kết lương - giáo nên hiện nay thôn Bát Cấp Đông đã vươn lên phát triển về mọi mặt. Không chỉ có ông Tụy, ông Hải tận tâm trong công việc, đóng góp tích cực vào phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà nhiều cán bộ, đảng viên là người Công giáo nếu gương đồng góp công sức, kinh phí xây dựng nông thôn mới, góp phần để huyện Tiên Hải phấn đấu năm 2019 trở thành huyện nông thôn mới.

Những đảng viên là người Công giáo của huyện Tiên Hải không chỉ sống "tốt đời đẹp đạo", "kính Chúa yêu nước" mà còn làm tốt vai trò của người đảng viên phát huy vai trò gương mẫu, tích cực động viên đồng bào Công giáo đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, nhà văn hóa, xây dựng đường giao thông nông thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Đồng thời tạo sự phấn khởi trong quần chúng, góp phần ổn định sinh hoạt tôn giáo, ổn định chính trị - xã hội, là cầu nối giữa Đảng với đồng bào Công giáo.

(còn nữa)

NHÓM PHÒNG VIÊN

Quần đảo Trường Sa lần đầu tiên lên lịch

(chinphu.vn) Vừa qua, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, bộ lịch block 53 tuần "Trường Sa trong trái tim tôi" do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Lịch Xuân Phương Nam thực hiện chính thức ra mắt công chúng trong mùa lịch 2019.

Đây là bộ lịch đầu tiên chuyển tải khá chi tiết và toàn cảnh quần đảo Trường Sa trên 53 trang lịch tuần. Mỗi tờ lịch là những hình ảnh đẹp về 21 điểm đảo, các nhà giàn, chiến sĩ và người dân tại Trường Sa, trong đó có những tác phẩm của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á và cán bộ, chiến sĩ công tác tại Trường Sa thực hiện.

Giám đốc Công ty Lịch Xuân Phương Nam Nguyễn Hà Quốc Anh kể về cơ duyên thực hiện bộ lịch này: Khi được đến thăm 9 điểm đảo và 2 nhà giàn tại quần đảo Trường Sa, ông thấy rằng những thông tin mà người dân trong đất liền biết được về Trường Sa rất ít so với thực tế. "Chỉ khi đến được các điểm đảo, nhà giàn để gặp gỡ những người đang sinh sống và làm việc tại Trường Sa mới hiểu được cuộc sống khắc nghiệt và tinh thần can trường của họ. Sau chuyến đi đến Trường Sa, ai trong chúng tôi cũng đều đồng ý cảm xúc, lưu luyến về con người và biển đảo, tự hứa sẽ làm điều gì đó có ý nghĩa" - ông Anh chia sẻ.

Những người làm bộ lịch "Trường Sa trong trái tim tôi" mong muốn sản phẩm văn hóa này sẽ góp phần hun đúc tinh thần tự hào và tình yêu Tổ quốc, đồng lòng hướng về biển, đảo xa xôi, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cũng như vật chất để các chiến sĩ vững tay súng nơi đầu sóng ngọn gió.

Tàu khảo sát biển không người lái do người Việt chế tạo



Mô hình tàu khảo sát của Viện Khoa học đo đạc và Bản đồ.

(chinphu.vn) Từ những khó khăn khi thực hiện khảo sát, đo số liệu trong ngành bản đồ khi cán bộ phải trực tiếp đến những vùng nước nguy hiểm, nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thiết kế, chế tạo tàu tự hành để thay con người đo số liệu.

Tàu được thiết kế chạy tự động, không cần người lái. Vỏ tàu làm bằng nhựa composite. Trong thân tàu được gắn phần mềm ghi dữ liệu, camera trực tuyến, máy định vị vệ tinh, ăng-ten và một thiết bị đo sâu hồi âm. Một máy tính nhỏ như điện thoại cũng được gắn ở trong để lưu số liệu và gửi về hệ thống qua tín hiệu radio.

Thạc sĩ Lưu Hải Âu thuộc Viện Khoa học đo đạc và Bản đồ cho biết, thiết bị này được nhóm nghiên cứu chế tạo trong một năm từ đề tài nghiên cứu do Viện thực hiện. Toàn bộ phần cứng đến phần mềm đều chủ động làm trong nước.

Khác với các con tàu đo số liệu biển, chỉ đo được ở khu vực nước sâu và cần bộ đo trên tàu để đòi khi gặp nguy hiểm do gặp bão hoặc các vấn đề an ninh, chiếc tàu này có thể đo sâu được 1.000m nhưng cũng có thể chạy được ở vùng nước nông do mức nước rất thấp mà không cần người lái. Đối với khu vực ven bờ, vùng đất, san hô con người không thể tiếp cận thì tàu vẫn đến và đo được số liệu.

Nhóm nghiên cứu cho biết, với thiết kế hiện tại thì tàu có tải trọng 60kg, được gắn 2 bình ắc quy nên có thể đo trong thời gian 8 - 10 tiếng.

Hiện tàu đã chạy thử nghiệm do trên vùng nước chảy xiết ở sông Lô, sông Đà và cho kết quả tốt. Nhóm nghiên cứu cho biết, khi có điều kiện sẽ tiếp tục hoàn thiện để tàu có hình thức đẹp hơn.

THU THỦY

THỊ TRẤN THANH NÊ

Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát

Đảng bộ thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) có 625 đảng viên sinh hoạt tại 20 chi bộ. Những năm qua, Đảng ủy thị trấn luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.



Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thị trấn Thanh Nê kiểm tra, giám sát một số khoản thu trong các trường học trên địa bàn.

kỷ luật đảng để các chi bộ tổ chức thực hiện. Chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các quy chế phối hợp khác góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đổi mới trong công tác xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo hướng ngày càng đi vào trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực; trong đó tập trung kiểm tra việc

thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ, công chức thị trấn... Đảng ủy cũng chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thị trấn trực tiếp làm tờ trình tổ kiểm tra, giám sát. Đối với các chi bộ, trực tiếp

đồng chí bí thư chi bộ làm tờ trình tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Đổi mới với đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy thị trấn Thanh Nê tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Trong 10 năm qua, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thị trấn, ban chỉ ủy các chi bộ đã kiểm tra 57 lượt tổ chức đảng và 525 lượt đảng viên, có 85 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Trong đó, Đảng ủy kiểm tra 25 lượt tổ chức đảng và 225 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra 32 lượt tổ chức đảng, 158 lượt đảng viên; cấp ủy chi bộ kiểm tra 142 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận không có tổ chức đảng vi phạm, có 28 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; trong đó vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đối với 18 đảng viên.

Đối với công tác giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề, Đảng ủy, cấp ủy chi bộ trực thuộc đã phân công các đồng chí

trong Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn, ban chỉ ủy các chi bộ theo dõi địa bàn phụ trách để nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh và giải quyết những vướng mắc ngay tại cơ sở, đồng thời giám sát tổ chức đảng và đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao... Định kỳ 6 tháng, hàng năm, Đảng ủy trực tiếp nghe Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy báo cáo tình hình hoạt động và cho ý kiến chỉ đạo cụ thể về những vấn đề vướng mắc để tổ chức thực hiện. Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra và ban chỉ ủy các chi bộ đã tiến hành giám sát chuyên đề 35 lượt tổ chức đảng và 325 lượt đảng viên, có 65 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Qua giám sát, cấp ủy các chi bộ đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Đảng ủy tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 18 trường hợp đảng viên...

Ngoài chỉ đạo thực hiện kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng, Đảng ủy thị trấn Thanh Nê còn coi trọng chỉ đạo kiểm tra theo chuyên đề. Từ năm 2014 đã tổ chức thực hiện kiểm tra theo Quyết định số 1392 của Tỉnh ủy, tiến hành kiểm tra 4 nội dung về quản lý sử dụng đất đai, quản lý sử dụng ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, công tác

chính sách xã hội và công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường. Kết luận cuộc kiểm tra đều được thông báo trước Đảng bộ, được sự nhất trí cao của toàn thể đảng viên.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Thanh Nê Trần Văn Lục khẳng định thêm: Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng ở thị trấn Thanh Nê từ năm 2007 đến nay từng bước được đổi mới và triển khai thực hiện tương đối toàn diện, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy bước đầu đã hành giám sát chuyên đề 35 lượt tổ chức đảng và 325 lượt đảng viên, có 65 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Qua giám sát, cấp ủy các chi bộ đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Đảng ủy tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 18 trường hợp đảng viên... Ngoài chỉ đạo thực hiện kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng, Đảng ủy thị trấn Thanh Nê còn coi trọng chỉ đạo kiểm tra theo chuyên đề. Từ năm 2014 đã tổ chức thực hiện kiểm tra theo Quyết định số 1392 của Tỉnh ủy, tiến hành kiểm tra 4 nội dung về quản lý sử dụng đất đai, quản lý sử dụng ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, công tác

Cùng với sự gia tăng chung các bệnh dịch truyền nhiễm trên địa bàn cả nước, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Bình, các bệnh truyền nhiễm cũng đang có chiều hướng gia tăng.

Gia tăng các dịch bệnh truyền nhiễm

Tại Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Thái Bình những ngày gần đây, số lượng bệnh nhân đến khám bệnh tăng cao so với những tháng trước. Bác sĩ Trần Thị Nhân, Trưởng khoa Khám bệnh cho biết: Số bệnh nhân tăng cao hơn những chủ yếu là bệnh nhân đến khám do mắc các bệnh truyền nhiễm như cảm cúm, tay chân miệng, sốt phát ban, ho hấp... Đối với những bệnh nhân nặng, các bác sĩ chỉ định nhập viện theo dõi, điều trị phòng biến chứng. Còn lại đa số là bệnh nhân nhẹ được kê đơn điều trị ngoại trú và hướng dẫn gia đình chăm sóc chu đáo tại nhà. Bác

sĩ Vũ Thị Phương, Trưởng khoa Truyền nhiễm cũng cho biết: Số ca mắc cúm và tay chân miệng phải nhập điều trị nhiều hơn hẳn so với cùng kỳ năm 2017 và những tháng đầu năm 2018. Nếu như tháng 7 chỉ có 2 ca mắc cúm; tháng 8 có 8 ca mắc cúm phải nhập viện điều trị, thì sang tháng 9 đã tăng lên 31 ca. Tính đến ngày 20/10, đã có gần 70 ca mắc cúm phải nhập viện điều trị. Đối với bệnh tay chân miệng, số ca bệnh nặng phải nhập viện điều trị gia tăng bắt đầu từ tháng 6 với 80 ca, tháng 9 có 110 ca. Nửa đầu tháng 10 số bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng phải nhập viện điều trị đã tăng bằng ca tháng 9. Do được phát hiện và điều trị kịp thời

nên không có bệnh nhân tử vong, không có bệnh nhân nặng để lại di chứng. Tuy nhiên, bác sĩ Phương cho biết, có tới trên 50% số bệnh nhân mắc bệnh tay chân miệng dương tính với vi rút EV71, là tuyp vi rút có độc tính mạnh và có khả năng làm tổn thương tổ chức thần kinh trung ương, gây ra những bệnh cảnh lâm sàng nặng. Bệnh nhân tay chân miệng dương tính với vi rút EV71 nếu không được điều trị kịp thời, có nguy cơ để lại biến chứng và hậu quả nặng nề, đặc biệt là đối với bệnh nhi dưới 2 tuổi do thể trạng và sức đề kháng yếu. Ngoài hai bệnh truyền nhiễm trên, gần đây rải rác xuất hiện một số ca bệnh sởi và ho gà nhập khoa điều trị. Trong số ca

mắc sởi có 90% trẻ dưới 9 tháng, là lứa tuổi chưa tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Tuy bệnh dịch truyền nhiễm gia tăng, song chủ yếu xuất hiện ở trẻ em. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, số ca nhập viện vì bệnh truyền nhiễm gia tăng không đáng kể. Bác sĩ Nguyễn Trung Tuyền, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Một số mắt bệnh như cúm, sốt phát ban nghi sởi và sốt xuất huyết xuất hiện rải rác ở người lớn nhưng đều ở thể nhẹ. Riêng số ca sốt xuất huyết giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2017, song ngoài các ca bệnh ngoại lai đã xuất hiện một số ca bệnh nội sinh tiềm ẩn nguy

Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế: Thời điểm thời tiết giao mùa, chuyển lạnh là điều kiện thuận lợi để các dịch bệnh truyền nhiễm phát triển, có nguy cơ gia tăng, bùng phát. Sở Y tế đã chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng tăng cường các biện pháp giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Đồng thời chú trọng phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ngay từ cộng đồng như phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, vận động người dân diệt muỗi, bọ gậy, ngán phòng muỗi đốt... Ngành Y tế cũng tăng cường truyền thông, vận động người dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, quan tâm tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch cho trẻ đối với các bệnh đã có vắc-xin phòng bệnh. Đối với các bệnh truyền nhiễm chưa có vắc-xin phòng bệnh

như tay chân miệng, nhất là trong thời điểm gia tăng bệnh nhân như hiện nay thì tăng cường các biện pháp phòng, chống như tích cực vệ sinh tay, bảo đảm dinh dưỡng, tăng đề kháng cho trẻ. Nếu phát hiện trẻ bị bệnh tay chân miệng, phụ huynh cần cho trẻ nghỉ học để tránh lây lan, đồng thời đến cơ sở y tế để được điều trị đúng cách. Khi được chỉ định điều trị tại nhà, phụ huynh cần chú ý thực hiện lời dặn của bác sĩ, cho trẻ uống nước đầy đủ, hạ nhiệt và vệ sinh cá nhân sạch sẽ...

HA DUNG



Bác sĩ Bệnh viện Nhi khám bệnh cho bệnh nhân mắc bệnh sởi.